
Stjórnarfundur 3.nóv. 2011 í Digranesi 

Mættir: Anna María, Karen, Selma, Sigurður, Sólveig og Kristín Andrea varamaður. 

Fundur settur kl: 20:40 

 

Dagskrá: 

1. Undirbúningur fulltrúaráðsfundar 10.nóv. 

 Karen mun senda út fundarboð í kvöld, síðan senda út áminningu 2 dögum 

fyrr og hringja í bekkjarfulltrúa og hvetja til að mæta 

 Farið yfir dagskrá og glærukynningu sem verður á fundinum  

o Kynning á stjórn og áformum stjórnar 

o Vetrarstarfið 

o Hlutverk bekkjarfulltrúa 

o Bekkjarmöppur kynntar og afhentar 

o Kynning og skipan í nefndir 

o    HLÉ 

o Skipting fulltrúa í hópa eftir stigum  

o Niðurstöður hópavinnu 

 Umræðuefni í hópum 

o Hugmyndabanki vegna viðburða í bekkjum 

o Afmæli 

o Hvað má bæta í starfi foreldrafélagsins? 

o Annað 

 Ákveðið að kaupa veitingabakka frá Sóma 

 Ákveðið að kaupa gestabók til að nota fyrir fundi 

 

2. Önnur mál 

 Sigurður var að koma af fundi Samkóp með skólaskrifstofu. Búið að semja 

við íþróttafélögin um að þau komi á íþróttaskólum í öllum skólum bæjarins. 

Stjórn ákveður að fela Særúnu að gera fyrirspurn um þetta á næsta 

skólaráðsfundi.  

 

Fundi slitið kl. 21:40 


